

Niềm vui nhà mới



Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đông Hưng kiểm tra việc sử dụng vốn vay chương trình cho vay nhà ở xã hội của gia đình chị Lại Thị Thúy Vân (tổ 5, thị trấn Đông Hưng).

Được triển khai từ năm 2018, đến nay chương trình cho vay nhà ở xã hội (NOXH) theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ tại Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) đã giúp hàng trăm gia đình có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh được vay vốn để mua, thuê mua NOXH; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, từ đó góp phần ổn định cuộc sống.

Chúng tôi đến thăm gia đình chị Lại Thị Thúy Vân (tổ 5, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng) khi gia đình chị đang trong giai đoạn hoàn thiện căn nhà được xây trên diện tích 75m². Do căn nhà cũ đã xuống cấp, cứ mỗi khi mưa xuống lại bị dột nên ngay khi được Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đông Hưng và cán bộ tổ tiết kiệm và vay vốn tổ 5, thị trấn Đông Hưng tuyên truyền, tạo điều kiện bình xét cho vay, gia đình chị Vân đã làm thủ tục vay vốn chương trình cho vay NOXH theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP. Chị Vân phấn khởi chia sẻ: Gia đình tôi cảm ơn Đảng, Chính phủ bởi có những chính sách trúng và phù hợp với nguyện vọng như vậy mà những gia đình có thu nhập thấp như gia đình tôi mới có điều kiện xây được căn nhà mới khang trang. Với số tiền được vay 450 triệu đồng trong thời gian

220 tháng, trung bình mỗi tháng gia đình tôi chỉ phải trả hơn 3 triệu đồng cả gốc và lãi nên cũng không gây nhiều áp lực trong việc trả nợ cho ngân hàng. Còn đối với gia đình bà Nguyễn Thị Kim (tổ 1, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình), nguồn vốn vay từ chương trình cho vay NOXH của Ngân hàng CSXH đã giúp gia đình bà có điều kiện xây mới ngôi nhà 3 tầng bởi căn nhà cũ là mái ngói fibro xi măng đã xuống cấp rất trầm trọng. Do thu nhập hạn chế bởi chồng bà là lao động tự do cộng với nguồn thu từ 7 sào ruộng nên khi Ngân hàng CSXH triển khai chương trình cho vay NOXH với lãi suất ưu đãi, gia đình bà Kim phấn khởi lắm. Bà tâm sự: Nhờ có Ngân hàng CSXH từ giờ gia đình tôi không phải lo lắng mỗi khi mưa bão. Đây là chương trình rất có ý nghĩa bởi lãi suất hợp lý, thủ tục vay nhanh chóng, thuận tiện.

Trên địa bàn tỉnh hiện đang có 416 khách hàng vay vốn chương trình NOXH với dư nợ cho vay đạt gần 141 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo ông Lê Hải Vũ, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh, mặc dù đây là chính sách tín dụng có ý nghĩa nhân văn, mở ra cơ hội có nhà ở cho người thu nhập thấp với rất nhiều cơ chế ưu đãi nhưng đến nay việc giải

nhập thấp chưa biết rõ về chủ trương, đối tượng và quy trình vay vốn chương trình cho vay NOXH do Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đang thực hiện... Chính vì thế, năm 2023, mặc dù Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh được giao 65 tỷ đồng cho vay NOXH nhưng từ đầu năm đến nay mới chỉ giải ngân cho 18 khách hàng vay vốn với số tiền gần 21 tỷ đồng.

Đến có ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận được nguồn vốn chương trình cho vay NOXH, thời gian tới, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tích cực chỉ đạo phòng giao dịch Ngân hàng CSXH các huyện tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai chương trình cho vay tại điểm trực giao dịch các xã, phường, thị trấn, tuyên truyền trực tiếp tại các khu công nghiệp, các cơ quan, phát tờ rơi giới thiệu và tuyên truyền về chương trình trên khắp địa bàn để tìm kiếm khách hàng; hướng dẫn chi tiết, tạo mọi điều kiện cần thiết nhằm hỗ trợ khách hàng hoàn thiện các thủ tục giải ngân nguồn vốn một cách nhanh nhất...

MINH HƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI CHO VAY NHÀ Ở XÃ HỘI:

- Đối tượng vay vốn: Là người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật; người có thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức. Các đối tượng trên đều không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
- Điều kiện vay vốn: Có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với Ngân hàng CSXH, giữ tiết kiệm hàng tháng tại Ngân hàng CSXH nơi cho vay, có đủ vốn tự có tối thiểu 20% giá trị hợp đồng mua nhà ở xã hội, 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành đối với phương án xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà để ở, thực hiện bảo đảm tiến vay theo quy định.
- Mức vốn vay: Tối đa 80% giá trị thuê, mua nhà ở xã hội và 70% giá trị dự toán xây dựng, sửa chữa nhà để ở nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng.
- Lãi suất cho vay: Do Thủ tướng Chính phủ quyết định trong từng thời kỳ, hiện tại là 4,8%/năm.
- Thời hạn cho vay: Tối đa 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Chuyển đổi số trong ngành giáo dục huyện Đông Hưng

Để đưa việc dạy và học trên môi trường số trở thành hoạt động thường xuyên góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, dạy và học, ngành giáo dục huyện Đông Hưng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ở tất cả các cấp học.

Giờ học Ngữ văn của cô giáo Vũ Thị Thu Hiền, Trường THCS Đông La có sự trợ giúp của các thiết bị thông minh, kiến thức được trình bày bằng nhiều hình thức trên màn hình ti vi trở nên sinh động, hấp dẫn, thu hút, vì vậy học sinh không còn thụ động như trước mà chủ động tương tác với cô giáo, nắm bắt bài học tốt hơn. Cô giáo Vũ Thị Thu Hiền cho biết: Dạy học trên nền tảng công nghệ 4.0 đã trở thành công cụ hỗ trợ rất quan trọng với giáo viên. Chúng tôi áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy nhiều năm rồi, nhất là từ khi có dịch Covid-19 đến nay. Có phần mềm, thiết bị công nghệ thông tin hỗ trợ, giáo viên có thể khai thác rất nhiều kiến thức, tư liệu, hình ảnh minh họa đưa vào bài giảng cho nội dung của tiết học thêm sinh động, học sinh hứng thú hơn với bài giảng. Giáo viên nhận được câu hỏi, còn học sinh tự nảy ra ý tưởng hay liên quan đến bài học. Em Mai Thị Tâm, lớp 9B, Trường THCS Đông La chia sẻ: Khi thầy cô dạy học qua ti vi chúng em dễ hiểu bài, dễ nhớ kiến thức hơn. Đặc biệt, cô giáo đưa nhiều hình ảnh minh họa khiến bài học không khô khan, cứng nhắc mà sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn, chúng em chủ động tương tác với cô nhiều hơn, do vậy kết quả học tập tốt hơn.

Để đưa việc dạy và học trên môi trường số trở thành hoạt động thường xuyên góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, dạy và học, ngành giáo dục huyện Đông Hưng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ở tất cả các cấp học. Giờ học Ngữ văn của cô giáo Vũ Thị Thu Hiền, Trường THCS Đông La có sự trợ giúp của các thiết bị thông minh, kiến thức được trình bày bằng nhiều hình thức trên màn hình ti vi trở nên sinh động, hấp dẫn, thu hút, vì vậy học sinh không còn thụ động như trước mà chủ động tương tác với cô giáo, nắm bắt bài học tốt hơn. Cô giáo Vũ Thị Thu Hiền cho biết: Dạy học trên nền tảng công nghệ 4.0 đã trở thành công cụ hỗ trợ rất quan trọng với giáo viên. Chúng tôi áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy nhiều năm rồi, nhất là từ khi có dịch Covid-19 đến nay. Có phần mềm, thiết bị công nghệ thông tin hỗ trợ, giáo viên có thể khai thác rất nhiều kiến thức, tư liệu, hình ảnh minh họa đưa vào bài giảng cho nội dung của tiết học thêm sinh động, học sinh hứng thú hơn với bài giảng. Giáo viên nhận được câu hỏi, còn học sinh tự nảy ra ý tưởng hay liên quan đến bài học. Em Mai Thị Tâm, lớp 9B, Trường THCS Đông La chia sẻ: Khi thầy cô dạy học qua ti vi chúng em dễ hiểu bài, dễ nhớ kiến thức hơn. Đặc biệt, cô giáo đưa nhiều hình ảnh minh họa khiến bài học không khô khan, cứng nhắc mà sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn, chúng em chủ động tương tác với cô nhiều hơn, do vậy kết quả học tập tốt hơn.

Để thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa công tác quản lý, hoạt động dạy và học, những năm gần đây Trường THCS Đông La đã đầu tư lắp đặt wifi phủ sóng toàn trường; lắp ti vi thông minh ở 8/16 phòng học; trang bị 50 máy tính bàn và máy tính xách tay. Cô giáo Đỗ Thị Thúy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường đã khai thác hiệu quả các phần mềm: quản lý hồ sơ EDOC thống kê số liệu EMIS, thống kê chất lượng giáo dục EQMS, SMAS, hồ sơ điện tử (sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc), tăng cường thực hiện phương thức họp, tập huấn trực tuyến... Từ năm học 2021 - 2022 đến nay, Trường đã triển khai phần mềm đăng ký tuyển sinh trực tuyến với học sinh lớp 9 thì vào lớp 10 THPT; thành toán học phí không dùng tiền mặt thuận tiện, minh bạch. 100% cán bộ, giáo viên sử dụng thành thạo các phần mềm, giáo án điện tử phục vụ công tác quản lý và dạy học. Nhờ đó chất lượng giáo dục của Trường ngày càng được nâng cao.

Không chỉ ở các trường học mà các trung tâm học tập cộng đồng một số địa phương nhận thức tầm quan trọng của chuyển đổi số vì vậy đã đầu tư hạ tầng và thiết bị công nghệ thông tin đồng bộ, giảng viên chủ động học, sử dụng thành thạo các phần mềm để nâng cao chất lượng giảng dạy phục vụ việc "cán gì học nấy" và cũng là nhằm nâng cao năng lực sử dụng các dịch vụ công trực tuyến cho người dân. Đồng chí Phạm Văn Tuyên, Phó Chủ tịch UBND xã, Giám đốc Trung tâm học tập cộng

đồng xã Đông Sơn cho biết: Kể từ khi UBND xã trang bị màn hình LED, máy tính xách tay, việc giảng dạy của Trung tâm có nhiều thuận lợi. Các giảng viên đã tích cực sưu tầm, lồng ghép nhiều hình ảnh, video clip liên quan đến bài giảng để giúp người học dễ nhớ, dễ hiểu, dễ áp dụng hơn. Đặc biệt, thời gian này chúng tôi tập trung hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử và đăng ký khai sinh, khai tử, các dịch vụ công khác trên Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia cũng đều thực hiện trên nền tảng số. Đến nay, phần lớn nhân dân đã được cài đặt, sử dụng, đánh giá cao.

Thời gian qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hưng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên về việc sử dụng các phần mềm hỗ trợ quản lý, giảng dạy. Đến nay, cơ bản các trường học, trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn đã triển khai hiệu quả các phần mềm xử lý hồ sơ, công việc trên môi trường điện tử, tích cực thực hiện hồ sơ điện tử, dạy và học trên các thiết bị thông minh. Các trường học cũng đang triển khai ứng dụng các phần mềm thành toán học người dân. Đồng chí Phạm Văn Tuyên, Phó Chủ tịch UBND xã, Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã Đông Sơn cho biết: Kể từ khi UBND xã trang bị màn hình LED, máy tính xách tay, việc giảng dạy của Trung tâm có nhiều thuận lợi. Các giảng viên đã tích cực sưu tầm, lồng ghép nhiều hình ảnh, video clip liên quan đến bài giảng để giúp người học dễ nhớ, dễ hiểu, dễ áp dụng hơn. Đặc biệt, thời gian này chúng tôi tập trung hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử và đăng ký khai sinh, khai tử, các dịch vụ công khác trên Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia cũng đều thực hiện trên nền tảng số. Đến nay, phần lớn nhân dân đã được cài đặt, sử dụng, đánh giá cao.

học sinh nổi bật vượt khó, thi đua dạy tốt, học tốt đã đưa huyện vươn lên vị trí dẫn đầu các huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Bà Cao Thị Kim Quy, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Phòng đã chỉ đạo các đơn vị giáo dục trên địa bàn rà soát từng tiêu chí trong các văn bản của cấp trên về chuyển đổi số để tự đánh giá tiêu chí của đơn vị mình. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên để nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện chuyển đổi số. Huy động các nguồn lực để xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin như xây dựng phòng tin học, củng cố duy tu, bảo dưỡng hệ thống máy tính, lắp thêm ti vi, màn hình LED, nâng cấp mạng đáp ứng nhu cầu quản lý, dạy và học trên môi trường số.

Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn huyện Đông Hưng hiện còn gặp một số khó khăn về hạ tầng mạng, thiết bị công nghệ thông tin... Các nhà trường cần tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa giải quyết những khó khăn đó, góp phần tạo chuyển biến rõ rệt trong đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành nền tảng số cho xã hội học tập.

THU HIỀN



Những bài giảng có hình ảnh minh họa trở nên sinh động, hấp dẫn, học sinh dễ nhớ, dễ hiểu bài hơn.

Tại điền chiêu trò lừa đảo bán hàng kém chất lượng tại nông thôn

Sau một thời gian tạm lắng, chiêu trò chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa bán hàng giảm giá, hàng kém chất lượng tại vùng nông thôn xuất hiện trở lại tại một số địa phương trong tỉnh. Tuy thủ đoạn được các đối tượng sử dụng không mới nhưng thường nhắm vào nhóm người cao tuổi, phụ nữ, người nhẹ dạ, hám lợi để lừa đảo, gây bức xúc trong du luận.

Thời gian gần đây, trên địa bàn một số xã, thị trấn thuộc huyện Thái Thụy xuất hiện việc các nhóm đối tượng mang danh nghĩa doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh "núp bóng" hình thức tổ chức tư vấn sức

khỏe miễn phí, giới thiệu sản phẩm hỗ trợ sức khỏe, tăng qua là như vậy phẩm có giá trị thấp sau đó giới thiệu, bán các sản phẩm đến là gia dụng, sửa bột, thực phẩm chức năng, máy lọc nước được quảng cáo với

nhiều công dụng hỗ trợ sức khỏe hiện có ưu đãi giảm giá, mua số lượng càng nhiều thì giá càng rẻ, nhưng thực chất là giá bán cao gấp nhiều lần giá thị trường. Tổ chức các chuyến tham quan du lịch kết hợp kiểm

tra sức khỏe, khám bệnh miễn phí tại phòng khám tại một số thành phố lớn, sau đó kê ra một loạt bệnh và mời bệnh nhân mua thuốc, thực phẩm chức năng với giá cao cũng là một trong những chiêu trò được các đối tượng giăng ra để bẫy "con mồi". Tiếp đó, lợi dụng chủ trương của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam về việc đổi thẻ hội viên có mã QR cho người cao tuổi, một số nhóm đã tiếp cận hội người cao tuổi các địa phương để được giới thiệu về cơ sở thôn chụp ảnh làm thẻ hội viên miễn phí và tặng quà. Trong quá trình thực hiện, các đối tượng chào mời người cao tuổi làm thêm hình chân dung bằng cách chỉnh sửa để kỷ niệm sau đó thu tiền giá cao từ 600.000 - 2.500.000 đồng/ảnh. Bên cạnh đó, các đối tượng còn yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân như ảnh chụp 2 mặt

cần cước công dân gắn chip với lý do để làm bằng khen, thẻ hội viên...

Để hợp thức hóa hoạt động, các đối tượng đã thông báo với chính quyền địa phương và một số đoàn thể về việc tổ chức các chương trình gặp mặt, giới thiệu sản phẩm, tặng quà tri ân, chụp ảnh làm thẻ hội viên cho người cao tuổi, hội cựu chiến binh miễn phí cho người dân. Địa điểm tổ chức là nhà văn hóa thôn, nhà ở, cửa hàng tạp hóa trong khu dân cư, sau đó thuê người dân phát tờ rơi, phiếu truyền thông, phiếu tặng quà nhằm lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia. Nhóm khách hàng "tiềm năng" được các đối tượng nhắm đến là người cao tuổi, phụ nữ và một bộ phận người dân nhẹ dạ cả tin, hám lợi bị lừa mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ giá thành cao gấp nhiều lần so với giá gốc. Chị T.L (xin giấu địa chỉ) bức xúc cho biết: Mẹ tôi được phát "giấy mời" đi khám bệnh tại Viện Y học hàng không có địa chỉ tại đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhưng thực chất các đối tượng đưa cả đoàn sang một phòng khám tư nhân bên huyện Gia Lâm. Sau một số thủ thuật thăm khám cơ bản, các bác sĩ ở đây thông báo mẹ tôi bị loãng xương nguy cơ cao và bán cho một lọ thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ với giá 4 triệu đồng. Sau khi biết chuyện,

gia đình đã đưa mẹ tôi đi khám lại tại cơ sở y tế thì không có bệnh kể trên, sự việc khiến chúng tôi rất bức xúc và mong muốn cơ quan chức năng kịp thời có biện pháp ngăn chặn.

Những hoạt động kinh doanh "núp bóng" của một số nhóm đối tượng tiềm ẩn nhiều phức tạp, dễ nảy sinh hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhái hoặc hàng không kiểm soát được chất lượng, gây thiệt hại về kinh tế, sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người dân. Đặc biệt, việc cung cấp thông tin cá nhân qua ảnh chụp cần cước công dân gần đây càng khiến người dân bức xúc lên tiếng, cảnh báo công đồng nâng cao ý thức cảnh giác đã bị các đối tượng lợi dụng chiêu trò lừa đảo, các thành viên của fanpage đã tích cực cảnh báo, thông tin giúp người dân và cơ quan chức năng nâng cao ý thức cảnh giác và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Có những thành

viên của fanpage đã bị đối tượng gọi điện trực tiếp đe dọa tính mạng vì cho rằng đã cản trở đường làm ăn của bọn chúng. Tuy nhiên, thông qua mạng xã hội, chúng tôi vẫn tích cực phối hợp với cơ quan chức năng kiên quyết đấu tranh với thủ đoạn của bọn lừa đảo, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho cộng đồng.

Thường tá Vũ Mạnh Hùng, Phó Trưởng Công an huyện Thái Thụy cho biết: Qua công tác nắm địa bàn và phản ánh của người dân, Công an huyện Thái Thụy đã tham mưu UBND huyện ra công văn chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tư vấn, bán hàng, giới thiệu sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng công an xã, thị trấn tích cực phối hợp với các địa phương, đơn vị và quần chúng nhân dân tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân từ địa phương khác đến có hoạt động tổ chức chương trình tập trung đông người liên quan đến hoạt động bán hàng thông qua các hình thức giới thiệu sản phẩm, tặng quà tri ân, chụp ảnh lưu niệm miễn phí cho người dân. Xử lý theo quy định khi phát hiện sự việc có biểu hiện vi phạm pháp luật liên quan đến buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, lừa đảo chiếm

đoạt tài sản của công dân, kiên quyết không để các sự việc vi phạm liên quan xảy ra gây phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. Tăng cường thông tin, truyền thông, thông báo tới đồng bào nhân dân các thủ đoạn của đối tượng để nâng cao ý thức phòng ngừa, phát huy vai trò toàn dân tham gia tố giác tội phạm, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật. Thông qua công tác nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn đã kịp thời ngăn chặn, mời về trụ sở làm việc đối với một số nhóm bán hàng hoặc tổ chức chụp ảnh lấy thông tin khách hàng.

Thực tế cho thấy, những chiêu trò, thủ đoạn lừa đảo như trên đều không mới nhưng vẫn có nhiều người vì lòng tham, nhẹ dạ cả tin nên sập bẫy. Để ngăn chặn tình trạng này, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng như công an, quản lý thị trường tăng cường quản lý nhà nước, kiểm soát các hoạt động của công ty, doanh nghiệp về địa phương để tổ chức hội thảo, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, mời người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phi pháp cần nhanh chóng ghi nhận lại đặc điểm, hình ảnh nhận dạng của đối tượng, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để ngăn chặn, xử lý.

MINH HƯƠNG



Phiếu mời tham dự chương trình hội thảo giới thiệu sản phẩm tại huyện Quỳnh Phụ.